

Không “ngủ 5 ngày 5 đêm”, được giới trẻ lựa chọn cho dịp nghỉ lễ

21:08 26/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Buzzmetric mới đây đưa ra một báo cáo phân tích về du lịch cho mùa nóng, trong đó nhấn mạnh những thống kê thú vị về du lịch chữa lành. Hạ Long & Sa Pa là hai điểm đến đại diện miền biển và miền núi được nhiều người ưa chuộng cho những trải nghiệm “healing” về mặt cảm xúc.

Theo báo cáo này, du lịch với mục đích “chữa lành cảm xúc” đang ngày càng phổ biến. Và Buzzmetrics cũng xác định top 10 địa điểm được thảo luận nhiều nhất. Những địa điểm này không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên mà còn giàu những trải nghiệm “chữa lành”, là nơi mỗi người tìm lại được sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống.

Hạ Long trong top điểm du lịch chữa lành miền biển

Hạ Long với cảnh sắc thiên nhiên phong phú, hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ phủ đầy cây xanh bao gồm các đỉnh núi đá vôi sừng sững nổi lên giữa làn nước trong xanh, là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách cho một điểm đến để tìm về với bình yên. Tuy nhiên, “chữa lành” không chỉ dừng lại ở các trải nghiệm khám phá thiên nhiên hay thăm quan các điểm đến, Hạ Long luôn biết cách làm mới cảm xúc du khách với nhiều hoạt động vui chơi giải trí và lễ hội văn hoá đặc sắc.



Hạ Long luôn biết cách làm mới cảm xúc của du khách bằng nhiều trải nghiệm mới mẻ

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài, được xem là thời điểm “nghỉ hè sớm” của du khách. Hạ Long mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Xuyên suốt trong thời gian nghỉ lễ, từ 27/4 đến 1/5 tại công viên giải trí lớn nhất miền Bắc Sun World Ha Long diễn ra lễ hội Rồng, nơi du khách sẽ được xem những màn tranh tài Lân Sư Rồng mãn nhãn, trải nghiệm show khủng long kỳ thú hay xem biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Tại lễ hội Rồng, du khách còn được lấy “tấm vé trở về tuổi thơ” trong Dinoshow. Trải nghiệm đi cáp treo Nữ Hoàng chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Hòn Gai Hạ Long, cầu Bãi Cháy, cảng Cái Lân trong ánh chiều tà thơ mộng cũng là một điểm chạm “chữa lành” khi đến với Sun World Ha Long.



Bắt cáp treo chiêm ngưỡng khung cảnh vịnh là “điểm chạm chữa lành” tại Sun World Ha Long

Ngay sát Sun World Ha Long, chỉ cách vài bước chân đến với bãi tắm công viên Đại Dương dịp này, du khách sẽ được chìm đắm trong vở diễn nghệ thuật thực cảnh và màn khắc họa đặc sắc những biểu tượng đặc trưng của Hạ Long trên bầu trời bằng máy bay không người lái (Drone light) trong lễ hội Carnival Ha Long, diễn ra vào tối ngày 28/4. Nếu muốn trải nghiệm ẩm thực về đêm, thì dịp này du khách có thể đến với không gian của phố đi bộ Bãi Cháy cũng được khai trương vào đúng dịp lễ 30/4. Đắm chìm trong nghệ thuật hay thưởng thức những món ăn ngon là những cách thả lỏng giác quan, giúp mỗi người tìm lại được niềm vui và sự thư thái trong tâm hồn sau những thời điểm căng thẳng vì cuộc sống và công việc.

Ngoài Hạ Long, Phú Yên, Phan Thiết hay Quy Nhơn cũng là những vùng biển “chữa lành” được nhiều du khách yêu thích.

“Xoa dịu” nơi nẻo cao

Ngoài miền biển, những vùng núi cao cũng đang được nhiều du khách lựa chọn để “sạc năng lượng” cho bản thân. Sapa là vùng núi duy nhất ở miền Bắc góp mặt trong danh sách những điểm đến chữa lành. Vùng đất này không chỉ nổi tiếng với những dãy núi trùng điệp, những ruộng bậc

thang lúa vàng óng mỗi mùa thu hoạch và bầu không khí trong lành mát mẻ, mà còn là điểm đến lý tưởng để chinh phục bản thân với đỉnh thiêng Fansipan ngoạn nghệ hay khám phá những nét ẩm thực độc đáo của vùng cao cùng văn hóa truyền thống bản địa đặc sắc.



Hoa đỗ quyên đang thắp lên núi rừng Hoàng Liên những mảng màu đậm chất thơ

Trải nghiệm “chữa lành” không thể bỏ qua khi đến Sa Pa là đi cáp treo lên đỉnh Fansipan. Tuyến cáp sẽ đưa du khách bay qua những tầng mây, thu vào tầm mắt dãy Hoàng Liên Sơn trùng điệp, những vạt rừng xanh thẳm bạt lên mỗi mùa là những sắc hoa, lá đủ màu, đặc biệt là hoa đỗ quyên đặc trưng của núi rừng Tây Bắc đang nở rục rở, thắp lên núi rừng Hoàng Liên những mảng màu khiến người ta cứ muốn ở đây thôi chẳng muốn về. Từ đây, bạn cũng sẽ thấy đủ những gì thơ nhất, đẹp và cảm xúc nhất của Sa Pa.



Lạc vào thế giới “siêu thực” tại Lễ hội hoa hồng Fansipan

Tới Fansipan dịp lễ 30/4 năm nay, du khách sẽ được thưởng thức một mùa hoa hồng đang nở rộ khắp chốn trong Lễ hội hoa hồng Fansipan, diễn ra từ ngày 27/4 đến 30/6. Với hơn 300.000 gốc hồng đa dạng giống, lễ hội như đưa bạn vào một thế giới “siêu thực” khi từng thảm hoa hồng đa màu sắc cứ nối dài bồng bềnh vô tận. Bất cứ góc nào của Lễ hội bạn cũng có thể có cho mình được những “tấm hình ăn ý”.

Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú như diễu hành xe hoa, đám cưới vùng cao, và các sự kiện văn hóa, âm nhạc, ẩm thực đặc sắc. Đây là dịp lý tưởng để du khách trải nghiệm sự quyến rũ của Sa Pa trong mùa hè, thưởng thức nét đẹp của hoa hồng, hoa đỗ quyên và tận hưởng không khí lễ hội đặc trưng của vùng Tây Bắc.

LH

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/khong-%E2%80%9Cngu-5-ngay-5-dem%E2%80%9D-duoc-gioi-tre-lua-chon-cho-dip-nghi-le>